
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทอง 

 สมัยสามัญ  สมัยแรก (ครั้งที่ 2)  ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันที ่  2   มีนาคม    2565      

ณ   ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุตำบลท่าทอง 
*********************************** 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายอร  ช่วงสิงห ์  ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
2. นางละออ กล้าหาญ  ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นางมยุรี  รักนาค   ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นางสาวสมจิตร์ อิหนิม   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นางดาวรุ้ง ปัน้ประเสริฐ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6. นายชัยวัฒน ์ แป้นน้อย  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7. ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ คุม้ภัย   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8. นางนารีรัตน์ สัมมาตริ   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
9. นายไพโรจน์ สมศรี   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นางอรอินท์ บัวคำ   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นายกระมล เพ็งละมูล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. จ.ส.อ.ฉลอง  นาคนวล ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง  
2. นายไพศาล  นวลทิม  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง 
3. นางสมใจ  ยิ้มนุ่น  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง 
4. นางเพ็ญพักต์ บัวดิษฐ์  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
5. นางจารุวรรณ วงศ์วาสน์ ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลท่าทอง 
6. นายกริช  ทูลยอดพันธ์ ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล 
7. นางสาวอาทิตยา เที่ยงตรง ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางปวีณา  พูลหน่าย ตำแหน่ง  ผอ.กองคลัง 
9. นายศรี  สุกใส  ตำแหน่ง  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
10. นายธัชชัย  สอนหาจักร ตำแหน่ง  ผอ.กองการศึกษา 
11. นางศตพรลัคน์ เพชรนิตย์ ตำแหน่ง  ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
12.  นายพิภพ  ชมสวนสวรรค ์ ตำแหน่ง  หน.ฝ่ายการโยธา 
13. น.ส.วิยะดา  ด่านไชยกูล ตำแหน่ง  หน.ฝ่ายอำนวยการ 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิเชียร ฟักทอง   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 
 
 
 



 
 
เริ่มประชุมเวลา   10.00    น. 

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว นางมยุรี  รักนาค เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าทอง  
เรียนเชิญ นายอร  ช่วงสิงห์  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าทอง   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภา
เทศบาล กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทอง และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง  แก้ไข วาระการประชุม ญัตติ 3.1  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  การจัดทำบันทึก 
(นายอร ช่วงสิงห)์ ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่งในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก  
เป็นญัตติที่ 4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  เรื่องขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่งในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก 
และขอแจ้งให้ทราบว่านายวิเชียร ฟักทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่  2       
ขอลากิจ  

 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องที่สอง เนื่องจากมีพนักงานย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ 

งบประมาณ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง ย้ายตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอเชิญทั้ง 2 ท่าน แนะนำตัวครับ 

ผอ.กองยทุธ์ฯ   -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ดิฉันนางศตพรลัคน์   
เพชรนิตย์ ย้ายมาจากเทศบาลนครพิษณุโลก มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง 
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลท่าทอง ค่ะ 

ผอ.กองการศึกษา  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กระผมนายธัชชัย     
สอนหาจักร ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งสายผู้บริหาร ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าทอง ครับ ก็เลือกลงที่เทศบาลตำบลท่าทอง 
ที่เดิมครับ เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มีอะไรก็รับใช้เหมือนเดิมครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  - ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทา่นด้วยครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา  

(การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทอง สมัยสามัญ  สมัยแรก (ครั้งท่ี 1) ประจำปี 
2565    เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2565) 

ประธานสภาเทศบาล - ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลท่าทอง สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1)  ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
15  กุมภาพันธ์  2565 เสร็จเรียบร้อย ในวันที่   21 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 
14.00 น. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33 วรรคหนึ่ง มติที่
ประชุมเห็นชอบจัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลคืนกลับมาเพ่ือให้สมาชิกสภา
เทศบาลไดต้รวจดูอีกครั้ง   

  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
ท่าทอง  ว่ามีข้อความใดขาดตกบกพร่องต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม ่เชิญครับ 



 
 
ทีป่ระชุม ไม่มี 
 
ประธานสภาเทศบาล - ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทอง    

สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2565 
โดยการยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม มีมติรับรอง     10 เสียง 
 มีมติไม่รับรอง      - เสียง 
 งดออกเสียง       1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 
 ไม่มา     1 ท่าน (นายวิเชียร ฟักทอง) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

- ไม่มี 
                                        
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ประธานสภาเทศบาล 4.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลากันเงินเพื่อเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษ   
 

ประธานสภาเทศบาล -ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลท่าทอง เชิญครับ 
นายกเทศมนตรีฯ - ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอขยายเวลากันเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
    เรื่องเดิม 

 ตามฎีกากันเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เลขท่ีคลังรับ 2084/64 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้กันเงินเพ่ือเบิกจ่ายในปีถัดไป
ได้ไม่เกินหกเดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) กรณีไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน 1,743,320.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่
หมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยรายละเอียดดังนี้ 
1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน      
441,950.- บาท  
2. แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติฯ หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้
ป ฏิ บั ติ ราชการ อัน เป็ นป ระโยชน์ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  เป็ น เงิน      
121,760.- บาท  
3. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทน
ผู้ ปฏิ บั ติ ราชการอัน เป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  เป็ น เงิน     
273,140.- บาท 
4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   เป็นเงิน 78,790.- บาท  



 
 

5. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทน ประเภท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 
108,960.- บาท 
6. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นเงิน 163,230.- บาท 
7. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นเงิน 173,320.- บาท 
8. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ห มวด
ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 334,520.- บาท 
9. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นเงิน 24,730.- บาท 
10. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทน
ผู้ ปฏิ บั ติ ราชการอัน เป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  เป็ น เงิน      
22,920.- บาท 

  ข้อเท็จจริง 

 เทศบาลตำบลท่าทอง มีความประสงค์จะขอขยายเวลากันเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เนื่องจาก การเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยัง
เบิกจ่ายได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จึงทำให้ไม่
สามารถเบิกเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ทันภายใน
เดือน มีนาคม 2565 และมีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน (เดือนเมษายน – กันยายน 2565) 

   ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561      ข้อ 59/1 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ
บำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพ่ิม เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงินช่วยเหลือและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืน ที่มีระเบียบ กฎหมาย 
กำหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน 

 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 

 



 
 

  ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 

ดังนั้น เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนฯ เป็นจำนวนเงิน 1,743,320.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสาม
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ได้อีกไม่เกินหกเดือน (เดือนเมษายน – กันยายน 2565) 

ดังนั้น จึงเสนอญัตติมาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทอง เพ่ือ
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภาเทศบาล      -ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลากันเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอะไรหรือไม ่เชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะซักถาม ผมขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลากันเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขอได้โปรดยก
มือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ  10      เสียง 

 มีมติไม่อนุมัติ            -      เสียง 
 งดออกเสียง                  1      เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ไม่มา     1 ท่าน (นายวิเชียร ฟักทอง) 
 

4.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล   
         

ประธานสภาเทศบาล  - เชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลท่าทอง ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  - เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล 

  จำนวน 5  โครงการ ดังนี้ 
ด้วยเทศบาลตำบลท่าทอง  มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาล  เพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
ท่าทองด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน  5  โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวนเงิน  2,600,000 บาท 
2. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ซอยสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา 

                            จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน  260,000 บาท 
 3.  โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านจุฬาลักษณ์ หมู่ที่ 1  สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน      

หมู่ที่ 2  จำนวนเงิน  340,000 บาท   
                        4.  โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  ซับเมิร์ส และระบบควบคุมขนาด 5 แรงม้า   
                            ระบบประปาหมู่บ้าน  (ประปาเทศบาลตำบลท่าทอง)  จำนวนเงิน  90,000 บาท 
                       5.  ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ซอยกลางบ้าน 1  หมู่ที่ 5   
                            จำนวนเงิน   873,000 บาท  



 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,163,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสน
หกหม่ืนสามพนับาทถ้วน) 
ปัจจุบันเทศตำบลท่าทองมีเงินสะสมตามบัญชีฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้ 
17,083,527.83 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565) 

    จ่ายครั้งนี้เป็นเงิน     4,163,000        บาท 
    เงินคงเหลือท้ังสิ้น   12,920,527.68   บาท 

 
เหตุผล 

      ด้วยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาล 
ตำบลท่าทองมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรเงินเพ่ือแก้ไขปัญหา และสนองความ
ต้องการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่ง
ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการผ่านเวทีประชาคมไปเป็นจำนวนมาก  แต่
เพราะเทศบาลฯ มีภาระค่าใช้จ่ายด้านอ่ืน ๆ ค่อนข้างสูง  จึงไม่สามารถสนองความ
ต้องการได้หรือสนองความต้องการได้เพียงบางส่วน  ประกอบกับมีการขยายตัวทางด้าน
ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  การบริการสาธารณะต่าง ๆ จำเป็นที่
จะต้องดำเนินการให้ทันการเติบโตของชุมชน 
ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลครั้งนี้  เทศบาลตำบลท่าทองได้ดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2560 กล่าวคือ เป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ
สังคม  ประกอบกับสถานะทางการคลังของเทศบาลตำบลท่าทองมีความเข้มแข็ง   
อีกทั้งอยู่ภายใต้กรอบของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น   นอกจากนี้ยังเป็นไปตามแนวทางของ
กระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุน นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ   

     ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเสนอญัตติมาเพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลท่าทอง  เพื่อ 
    พิจารณาอนุมัติให้ใชจ้่ายเงินสะสมตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  - ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล มีสมาชิก 
สภาเทศบาลท่านใด  จะอภิปราย หรอืซักถามอะไรหรือไม่ เชิญครับ 

ที่ประชมุ   -ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาล  - ถ้าไมมี่ ผมจะขอมติจากที่ประชุม โดยจะขอให้อนุมัติทีละโครงการนะครับ สมาชิกสภา 

เทศบาลท่านใด อนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล  

โครงการลำดับที่ 1.  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  3 จำนวนเงิน  
2,600,000 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม     มีมติอนุมัต ิ  10  เสียง 
      ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
      งดออกเสียง    1  เสียง 

  ไม่มา     1 ท่าน (นายวิเชยีร ฟักทอง) 



 
 

 
โครงการลำดับที ่2.  โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่  ซอยสถานีวิทยุกระจายเสียงกรม
อุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน  260,000 บาท 

ที่ประชุม     มีมติอนุมัต ิ  10  เสียง 
      ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
      งดออกเสียง    1  เสียง 

  ไม่มา     1 ท่าน (นายวิเชียร ฟักทอง) 
 
โครงการลำดับที ่3.    โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านจุฬาลักษณ์ หมู่ที่ 1  สำหรับ
กิจการประปาหมู่บ้าน      หมู่ที่ 2  จำนวนเงิน  340,000 บาท   

ที่ประชุม     มีมติอนุมัต ิ  10  เสียง 
      ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
      งดออกเสียง    1  เสียง 

  ไม่มา     1 ท่าน (นายวิเชียร ฟักทอง) 
 
โครงการลำดับที ่4.    โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  ซับเมิร์ส และระบบควบคุมขนาด 
5 แรงม้า  ระบบประปาหมู่บ้าน  (ประปาเทศบาลตำบลท่าทอง)  จำนวนเงิน    
90,000 บาท 

ที่ประชุม     มีมติอนุมัต ิ  10  เสียง 
      ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
      งดออกเสียง    1  เสียง 

  ไม่มา     1 ท่าน (นายวิเชียร ฟักทอง) 
 
โครงการลำดับที ่5.    ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ซอยกลางบ้าน 1   
หมู่ที่ 5    จำนวนเงิน   873,000 บาท  

ที่ประชุม     มีมติอนุมัต ิ  10  เสียง 
      ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
      งดออกเสียง    1  เสียง 

  ไม่มา     1 ท่าน (นายวิเชียร ฟักทอง) 
    

  4.3 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ประธานสภาเทศบาล  - เชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลท่าทอง ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ 
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
 
 
 



 
 

หลักการ 

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลท่าทอง เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นจำนวนเงินทั้ งสิ้น     
449,6๐๐.- บาท  เพ่ือให้การดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและระเบียบ
ต่อไป                   

     เหตุผล 

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าทอง ได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทอง รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนด
ของเทศบาลตำบลท่าทอง เป็นจำนวนเงินทั้ งสิ้น  449,6๐๐.- บาท  เนื่องจาก
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 271/2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 ได้ทำการสืบหาราคาค่าวัสดุและค่าแรงของโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลท่าทอง พบว่า วัสดุบางรายการไม่มีจำหน่ายในพ้ืนที่ และแบบแปลน
กับปริมาณคลาดเคลื่อนกันในบางรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงได้
ดำเนินการแก้ไขแบบแปลน และประมาณการใหม่ (ปร.4,ปร.5) เพ่ือให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว  

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด  ๔  ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือให้การดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและ
ระเบียบฯ   เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
2564 ดังนี้ 

ข้อความเดิม  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ วศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาลตำบลท่ าทอง 
รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทอง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลท่าทอง หน้าที่ 
68 ลำดับที่ 8 

ข้อความใหม่  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ วศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาลตำบลท่ าทอง 
รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทอง  (เปลี่ยนแปลง
แก้ไขแบบแปลน และประมาณการใหม่     (ปร.4,ปร.5) 



 
 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลท่าทอง หน้าที่ 
68 ลำดับที่ 8 

ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทอง เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  - ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าวข้างต้น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ 

ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ คุ้มภัย 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล เพ่ือประกอบการตัดสินใจของท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

กระผมได้ปรึกษากับนายช่างโยธาว่าแบบในปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้อง
จำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับทราบแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ 
ทีป่ระชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล               - ถ้าไม่มี ผมจะขอมตจิากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัตใิห้แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้นครบั 
 

ที่ประชุม     มีมติอนุมัต ิ  10  เสียง 
      ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
      งดออกเสียง    1  เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

  ไม่มา     1 ท่าน (นายวิเชียร ฟักทอง) 
 

4.4  เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่งในเขต
อำเภอเมืองพิษณุโลก 

                                        
ประธานสภาเทศบาล -ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลท่าทอง เชิญครับ 
นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง การจัดทำบันทึกขอ้ตกลงความ

รว่มมือว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
19 แห่งในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ดังนี้ 

ด้วย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๒ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น มีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและผู้อำนวยการ
จังหวัดทราบทันที และมาตรา ๒๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่



 
 

ติดต่อกันหรือใกล้เคียงกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น ที่จะสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือ การบูรณาการ การป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการให้คำแนะนำ ปรึกษาและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ บุคลากร อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ การจัดระบบและการอ่ืน ๆ อันจำเป็นในการแก้ไขปัญหา และการให้
ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้โดยความสมัครใจ ทั้งนี้   
ยึดหลักความร่วมมือเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่มี
เขตติดต่อหรือใกล้เคียงกัน และมีความสมัครใจร่วมกัน ๑๙ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบล
พลายชุมพล เทศบาลตำบลหัวรอ เทศบาลตำบลบ้านคลอง  องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านกร่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง  องค์การบริหารส่วนตำบล
จอมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เทศบาลตำบลท่าทอง                 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังน้ำคู้ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม องค์การบริหารส่วนตำบล   
บ้านป่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข และ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ 

ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๙ แห่ง ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้
ตระหนักถึงภาระหน้าที่ดังกล่าว จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ขึ้น เพ่ือการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง
ดังตอ่ไปนี้ 
ข้อ ๑ ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ในเขตพืน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกัน 
ข้อ ๒ ร่วมมือ  ให้ความช่วยเหลือ  ให้คำแนะนำ  ปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ บุคลากร  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  การจัดระบบและการอ่ืน ๆ    อัน
จำเป็นในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกัน 
ข้อ ๓ ร่วมมือแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ทีอ่าจเกดิขึ้น  เนื่องจากการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยตามความจำเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน 
ข้อ ๔ ประสานงาน  ซักซ้อมวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
ตลอดจนร่วมมือกันในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแบบบูรณาการ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสูงสุดระหว่างกัน 

     ข้อ ๕  ดำเนินการ 
๕.๑ เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ มีหน้าที่ป้องกันและ
ระงับเหตุในเขตพ้ืนที่ของตน โดยมีผู้อำนวยการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น 
๕.๒ เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด     และจำเป็นต้อง
ขอรับการช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่นั้นแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
พ้ืนทีต่ิดต่อหรือใกล้เคียงในกลุ่ม    โดยระบบสื่อสาร  หรือวิธีอ่ืนใด   โดยแจ้งเส้นทาง



 
 

เข้าไปในเขตพ้ืนที่ให้ทราบ     พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ไว้ประสานงานการปฏิบัติ   เมื่อถึง
ที่เกิดเหตุ 
๕.๓ การใช้ช่องความถ่ีวิทยุสื่อสารร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ใช้
ความถ่ี ๑๖๒.๖๕๐ MHz.  เปน็ช่องติดต่อสื่อสารหลัก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปากโทก  เป็นผู้รับผิดชอบเป็นแม่ข่ายการประสานงาน 
๕.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ  ให้จัดเจ้าหน้าที่
พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปยังเขต
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ตำแหน่งของบุคคลผู้ควบคุม
การปฏิบัติการ ตามช่องทางการติดต่อสื่อสาร ให้ผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ทราบ 
๕.๕ การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอำนาจของผู้อำนวยการท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่นั้น โดยให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นเขตพ้ืนที่นั้นหรือผู้ได้รับมอบหมายให้
คำแนะนำ อำนวยการและสั่งการในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งที่มาให้การสนับสนุน 
๕.๖ การดำเนินการอ่ืนนอกเหนือจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ให้เป็นไปตามแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่นั้น 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  ทำข้ึนเมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์     
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นต้น
ไป 
หากมคีวามจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือนี้ ทุกฝ่ายจะได้ปรึกษาหารือและทำความตกลงกัน และจัดทำความตกลง
นั้นเป็นหนังสือต่อไป 

      ดังนั้น  จึงเสนอญัตติมาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ท่าทอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล      -ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติ  การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่งในเขต
อำเภอเมืองพิษณุโลก  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิม หรือไม่ครับเชิญ
ครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถาม จะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภา

เทศบาลท่านใด ให้ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่งในเขตอำเภอ
เมืองพิษณุโลก ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 

 
ที่ประชุม   มีมติให้ความเห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ       -  เสียง 
    งดออกเสียง    1  เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ไม่มา     1 ท่าน (นายวิเชียร ฟักทอง) 



 
 
ประธานสภาเทศบาล  - พักรับประทานอาหารครับ- 

---------------------------- พักรบัประทานอาหารกลางวัน ------------------------------- 
เริ่มประชุมต่อเวลา   เวลา 13.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี   5      เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาเทศบาล  - มีผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมหรือไมเ่ชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  - เรียนประธานสภาเทศบาล ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เทศบาล 
ตำบลท่าทอง พร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดจะไปจัดทำบันทึกข้อตกลง 
ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอแจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบ 
ครับ 
- มีข่าวดีในหมู่บ้านของเราครับ ผมได้ไปสำรวจเส้นทางสายชลประทานและเชิญ

ชาวบ้านมาร่วมด้วยหลายปีแล้วทำไมถนนแอสฟัลติกไม่สามารถดำเนินการได้ซ่ึง
รับทราบมาแล้วว่าจะได้ดำเนินการซึ่งผ่านการใช้จ่ายเงินสะสมแล้วนะครับ และอีก
เส้นนึงตรงซอยวอลโว่ครับสำนักงานชลประทานได้อนุญาตให้ดำเนินการแล้วนะ
ครับ ยินดีกับพ่ีน้องประชาชนตำบลท่าทองด้วยครับ 

- ผู้ป่วยโควิดได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าป่วยทำไมไม่ได้รับถึงยังชีพ ซึ่งไม่มีงบประมาณ
ในการดำเนินการ จะให้รองฯ ไพศาล นวลทิม ได้ชี้แจงให้รับทราบครับ 

ประธานสภาเทศบาล  -   เชิญนายไพศาล นวลทิม รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

นายไพศาล นวลทิม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้ชี้แจงเกี่ยวกับโรค 
รองนายกเทศมนตรีฯ  โควิด ซึ่งทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ตั้งแต่ทราบว่ามีคลัสเตอร์ค่ายลูกเสือก็ทำงานและ 

ประสานกัน โดยทางกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าทอง และ ผอ. รพ.สต.ต.ท่าทอง  
ซ่ึงมีเงื่อนไขบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง และเป็นผู้ป่วยที่ได้วินิจฉัยจากแพทย์          
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่ใช่ รพ.สต.ท่าทอง จึงส่งเคสมาซึ่งจะมีการเตรียมการโดย 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเรามีหน้าที่แค่ดูแลและป้องกันการรักษาเป็นหน้าที่ของ 
กระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ท่าทอง กับ รพ.มน.ซึ่งประสานงานกันอยู่และช่วงนี้มี 
หลักเกณฑ์มาใหม ่ผู้ทีเ่ป็นผู้ป่วยจะต้องได้รบการดูแลจากรัฐจะได้รับการดูแล  
1,000/ วัน จะมีในเรื่องการดูแลรักษา และอาหารให้ครบ 3 มื้อ ซึ่งทางเทศบาลจะไม่ 
สามารถไปซื้อสิ่งของให้กับผู้ป่วยได้เนื่องจากจะเป็นการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนเนื่องจาก 
เงินจำนวนนี้เป็นเงินของ สปสช. และจะขอให้ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม 
ครบั 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  - เรียนประธานสภาเทศบาล ตามท่ีท่านรองฯ ไพศาล ได้ชี้แจงไปแล้วเนื่องจาก สปสช. 
ได้อนุมัติงบประมาณหัวละ 1,000.- บาท ให้กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นค่าอาหาร  
ค่ายา เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเด็นคือของเรา
จะไปซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากงบประมาณมาจากหลายหน่วยงานการจะให้อะไรต้องดู
ระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์ในการให้ และสถานการณ์โควิดขณะนี้ในตำบลเราประมาณ 
200 ต้นๆ แล้วครับ แต่อย่าวิตกกังวลครับ ซึ่งขณะนี้เปลี่ยนจากการรักษาให้กักตัวอยู่ที่
บ้าน หมอจะให้ยามารับประทาน 5 วัน และจะเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเหมือนไข้หวัด 
บางคนเป็นและไม่รุนแรง เวลาออกพ้ืนที่ก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้เข้าใจ
ครับในส่วนของกองสาธารณสุขฯ ได้ใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ชี้แจงให้ประชาชน



 
 

ทราบตลอดครับ และในส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อเนื่องจากเป็น
ประวัติของคนไข้ไม่สามารถเปิดเผยไดเ้นื่องจากผิดกฎหมาย  
-มีเรื่องจะประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องครับ ขณะนี้กองสาธารณสุขฯ ได้จัดซื้อถังขยะ 
มาแล้วครับผมกับกองคลังจะปรึกษากันเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมีผู้มารบับริการทั้งหมด 
กี่ครัวเรือนและไม่ได้ชำระเงินเท่าไหร่ และข้อมูลตรงกันหรือไม่หากข้อมูลตรงกันแล้วจะ 
ประสานไปยังสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือลงพื้นที่และการยกเลิกถงัขยะจะดำเนินการ 
อย่างไร ผมกำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลให้ชัดเจนครับ ขอนำเรียนให้ได้รับทราบครับ 
- ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ จะมีการประชุมแกนนำสุขภาพที่

อาคารอเนกประสงค์ครับ  ขอแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
นางมยุรี รักนาค 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - เรียนประธานสภาเทศบาล เห็นด้วยกับผอ.กองสาธารณสุขฯ ที่จะทำหนังสือแจ้งให้ 

กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของผู้ป่วย เหตุผลที่ 
ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ป่วยได้ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับ 
นางละออ กล้าหาญ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉันขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ช่วยผลักดันถนน

ซอยวอลโว่ และเส้นชลประทาน ซึ่งชาวบ้านใช้เป็นประจำ และเนื่องจากหลายปีแล้ว
ถนนเส้นนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ
แล้วต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

นางมยุรี รักนาค 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - เรียนประธานสภาเทศบาล ฝากถึงทา่นนายกเทศมนตรีฯ ช่วยผลักดันถนนตรงสะพาน 

วัดสว่างอารมณ์ด้วยนะคะ ตามเรื่องให้ด้วยค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ  - เรียนประธานสภาเทศบาล ถนนเส้นนี้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ก็จะ 

ดำเนินการให้ครับ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบอีกเรื่องครับ ในเพจพิษณุโลกบ้านเรามี 
ชาวบ้านร้องเรียนว่าซอยมาลัยดอกรักเผาถ่านจำนวนมากซ่ึงทำให้เดือดร้อนรำคาญ ผม 
ได้ประสานไปยังกำนัน ให้ช่วยตรวจสอบและฝากสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ช่วย 
ตรวจสอบให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  - เรียนประธานสภาเทศบาล ผมขอเพ่ิมเติมในเรื่องของการเผาถ่าน เป็นอำนาจหน้าที่ 
ของฝ่ายปกครอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้เลยครับ ส่วนใหญ่จะ 
เผากลางคืน เทศกิจ ฝ่ายปกครองมีอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินการได้เลยครับ หาก 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เห็นก็สามารถแจ้งได้เลยครับ 

ประธานสภาเทศบาล -มีผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับ 
นายกระมล เพ็งละมูล 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - เรียนประธานสภาเทศบาล จะสอบถามถนนสายทุ่งรวงทองชาวบ้านฝากถามมาว่าจะ 

สามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่ครับ  
นายกเทศมนตรีฯ  - เรียนประธานสภาเทศบาล เนื่องจากถนนเส้นนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมมาแล้วและใช้ 

งบประมาณจำนวนมาก เนื่องจากถนนต่ำเวลาน้ำท่วมลงหินคลุกก็ชำรุดเหมือนเดิม ถนน 
เส้นนี้ก็ซอ่มแซมตลอดครับ ก็จะดำเนินการซ่อมให้ครับตามความจำเป็นครับ 
 
 



 
 
ประธานสภาเทศบาล -มีผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับ 
นางอรอินท ์บัวคำ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - เรียนประธานสภาเทศบาล ผู้ปกครองสอบถามเวลามาส่งบุตรมาโรงเรียนหลังประตูปิด

ผู้ปกครองแจ้งว่าอยากให้ครูรับเด็กเข้าไปก่อนผู้ ปกครองจะรีบไปทำงานค่ะ จะ
เปลี่ยนแปลงได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ 

ผอ.กองการศึกษา - เรียนประธานสภาเทศบาล สำหรับผู้ปกครองที่จะมาส่งเด็กตอนเช้าขอเรียนให้ทราบว่า
ก่อนเริ่มปีการศึกษาเราจะมีการปฐมนิเทศผู้ปกครองแจ้งเวลารับ – ส่งเด็กเวลากี่โมง โดย
แจ้งผู้ปกครองว่ากิจกรรมหน้าเสาธงจะเริ่มเวลา 08.00 น. เวลารับส่งจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 
07.00 น. -08.00 น. ผู้ปกครองจะต้องมาส่งเด็กให้ทัน เวลา 08.00 น. ช่วง   
07.00 น. -08.00 น. จะมีการปรับอารมณ์ เด็ก ซึ่งเด็กแต่ละคนอารมณ์จะไม่
เหมือนกัน ผู้ปกครองบางท่านมาส่งสายกิจกรรมหน้าเสาธงกำลังเริ่มทุกคนกำลังมีสมาธิ
ในการเรียน ประตูจะดัง เด็กบางคนร้องไห้ซึ่งกิจกรรมหน้าเสาธงเด็กจะไม่สนใจที่จะ
เรียน ในการปฐมนิเทศในวันนั้นก็แจ้งผู้ปกครองว่าพยายามมาส่งเด็กให้ทันก่อนเวลา 
เพ่ือปรับสภาพ ต้องขอความกรุณาแจ้งผู้ปกครองครับ หากมาไม่ทันก็จะขอความร่วมมือ
ผู้ปกครองนั่งรอก่อนครับ ขอเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบครับ 

ประธานสภาเทศบาล  - ผมขอปรึกษาท่านนายกเทศมนตรีฯ ถนนหมู่ที่ 3 หน้าตลิ่ง และถนนหมู่ที่ 5  เป็น 
ถนนคอนกรีตฯ แต่ถนนริมน้ำหมู่ที่ 3 ต่อหมู่ที่ 2 ทำไมถึงเป็นถนนลูกรัง อยากสอบถาม 
ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  - เรียนประธานสภาเทศบาล ขอเรียนชี้แจงครับเนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นของ 
หน่วยงานชลประทาน ไม่สามารถดำเนนิการได้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  - เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นฝุ่นมากก็จึงขอฝากท่านนายกเทศมนตรีฯ สามารถท่ีจะแก้ไข 
ปัญหาอย่างไรได้บ้างครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  - ได้ปรึกษากับกองช่างครับในปี 2566 จะขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 
ซ่อมแซมให้ครับ  

นายไพศาล นวลทิมฯ  - เรียนประธานสภาเทศบาล ขอเพ่ิมเติมครับเนื่องจากถนนเส้นนี้เคยเป็นถนนคอนกรีตฯ  
แต่เนื่องจากตลิ่งพังจึงทำให้ถนนชำรุดครับ และได้หารือทางกรมเจ้าท่า ทางจังหวัดก ็
ได้รับคำแนะนำว่าคุณต้องไปทำระบบตลิ่งก่อนหากซ่อมแซมถนนก็พังเหมือนเดิมครับ 

ประธานสภาเทศบาล  - เรื่องเขือ่นป้องกันตลิ่งพังหมูท่ี ่3 ไม่ทราบว่าผู้บริหารฯ ได้ติดตามเรื่องหรือไม่ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  - ผมได้ออกตรวจสอบร่วมกับทีม ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก จะขอให้ 

รองฯ สมใจ ยิ้มนุ่น ได้ชี้แจงให้รับทราบครับ 
นางสมใจ ยิ่มนุ่น 
รองนายกเทศมนตร ี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายภารกิจ ซึ่ง 

ได้ไปมอบถุงยังชีพผู้ป่วยโรคโควิด และกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 2,3 ต.ท่าทอง ได้ไปกับทา่น 
สมาชิกสภาราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเรียนเกีย่วกับตลิ่งพังของหมูท่ี่ 3 ต.ท่าทอง 
และได้พาท่านไปดูสถานที่และได้ไปพูดคุยกับบ้านที่กำแพงพังเพราะตลิ่งพัง ท่าน ส.ส.ได้ 
สอบถามว่าทางเทศบาลได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานใดแล้วบ้าง ซึ่งจะม ี
คณะกรรมการธิการมาประชุมในจังหวัดพิษณุโลก ก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ทีป่ระชุมด้วย และ 
จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก กรมเจ้าท่า 
ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นในตำบลท่าทอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้  นับเป็น
โอกาสดีของตำบลท่าทอง ที่คณะกรรมาธิการจะบรรจุเรื่องนี้ในวาระการประชุมด้วย ขอ
นำเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ 



 
 
ประธานสภาเทศบาล  - ผมจะขอสอบถาม หมู่ที่ 1 ที่ทางเทศบาลนครพิษณุโลกปล่อยน้ำมาลงแม่น้ำ 

 เวลาฝนตกน้ำไหลไม่ทัน จะแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ 
นายพิภพ ชมสวนสวรรค์  - เรียนประธานสภาเทศบาล เป็นท่อระบายน้ำซอยร่วมใจท้ายซอยเป็นท่อระบายน้ำฝนสู่ 
หน.ฝ่ายการโยธา  แม่น้ำ ซึ่งเรากดท่อลงลึกกว่านั้นไม่ได้ปัญหาคือแม่น้ำจะย้อนกลับปัญหาคือน้ำฝนไหลเข้า 

มาร่วมทำให้ระบายน้ำช้าครับ 
ประธานสภาเทศบาล  - ปัญหาคือน้ำมาไหลท่วมพ้ืนที ่ต.ท่าทอง ผมอยากจะให้มีประตูน้ำจะได้หรือไม่ครับ 
นายพิภพ ชมสวนสวรรค์  - เรียนประธานสภาเทศบาล จะต้องดำเนินการเป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำครับ 
หน.ฝ่ายการโยธา  ปัญหาตลิ่งจะพังทลายตามแนวลาดเอียงผมก็ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ผมได้ปรึกษากับ  

ผอ.กองช่างว่าดำเนินการได้หรือไม่ ทำได้ครับแต่ปัญหามีอยู่ว่าหากทำประตูน้ำทำท่อน้ำ 
ใหญ่ขึ้นต้องสร้างสถานีสูบผมได้ปรึกษาผู้บริหารฯ จะต้องทำเป็นโครงการ จะต้องนำเข้า 
แผนพัฒนาท้องถิน่ และดูศักยภาพของเทศบาลว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการ 
หรือไมค่รับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  - จะฝากให้นำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ด้วยนะครับ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาในอนาคตครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  - จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาครับ 
ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ คุ้มภัย 
สมาชิกสภา เขต 1  - ผมขออนุญาตชี้แจงซอยรว่มใจก่อนครับ ควรรื้อท่อเพราะเป็นท่อขนาดใหญ่ดู 

งบประมาณว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ครับให้น้ำไหลลงแม่น้ำเลยครับ ในส่วน 
ของเส้นทางน้ำของตำบลท่าโพธิ์ผมได้ตรวจสอบแล้ววางท่อลงแม่น้ำโดยตรงเลยหากเรา 
จะทำต่อก็สามารถเชื่อมต่อได้เลย โครงการวางท่อระบายน้ำควรที่จะเกดิขึน้เพื่อเป็น 
ประโยชน์ต่อประชาชน และป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วมขังครับ ขอบคุณครับ 

มยุรี รักนาค 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - ตามท่ีได้ไปอบรม กับสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก ณ อบต.มะขามสูงกับ 

นายกระมล เพ็งละมูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้มีโอกาสพูดคุยกับ สถาน ี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอยู่ในหน่วยงานเทศบาล ซึ่งมีงบประมาณปีละ 10  
ล้านบาท เกี่ยวกับภัยแล้ง อุทกภัย และแจ้งว่าสามารถของบประมาณได้กรณีหากเกิด
อุทกภัย อย่างเช่นปัญหาขาดแคลนกระสอบทรายสามารถเขียนโครงการขอรับ
งบประมาณไดค้่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ คุ้มภัย 
สมาชิกสภา เขต 1 - ฝากเรื่องขยะริมทางด้วยครับ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ - เรียนประธานสภาเทศบาลปัญหาขยะริมทางเป็นปัญหาทุกท่ีครับโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่

ยอมจ่ายค่าขยะและนำขยะมาทิ้ง กองสาธารณสุขฯก็ดำเนินการออกเก็บตลอด ขอความ
ร่วมมือท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านหากพบเห็นให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานครับ เพ่ือ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ มาตรฐานทางสังคมให้ทำประชาคมหมู่บ้านพูดคุยกัน
หากใครนำขยะมาท้ิงไม่เป็นที่เป็นทางมีมาตรการบริหารจัดการขยะร่วมกัน 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับ 
นายไพโรจน์ สมศรี  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 -เรียนประธานสภาเทศบาล ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหมู่ที่ 7 ครับ ฝากท่านผู้บริหารฯ

ช่วยดูแลแก้ไขด้วยครับ 
- และทางเข้าปัทมาฟาร์ม ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเวลาใช้รถ ใช้ถนนเวลา

กลางคืน ฝากผู้บริหารแก้ไขให้ด้วยครับ 



 
 
นายกเทศมนตรีฯ - ขอชี้แจงเรื่องแรกครับ เรื่องถนนชำรุดหมู่ที่ 7 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาประกันสัญญาจะมี

ผู้รับจ้างมาซ่อมแซมให้ครับ 
 เรื่องที่สอง ถนนเส้นนี้บรรจุไว้ในแผนงานก่อสร้างของ อบจ.ซ้ำซ้อนเข้ามา ได้ประสาน 

อบจ.แล้วว่าเมื่อหมดสัญญาจะดำเนินการก่อสร้างถนนราดยางให้ใหม่  
- ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับไฟฟ้ารายทางครับเพิ่มเติมครับ ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่านครับ วิธีการขอขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ให้ใช้คำนี้นะครับ
วิธีการจะต้องทำเป็นโครงการ ในส่วนของงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถ้ารถไม่
ชำรุดก็จะดำเนินการซ่อมไม่เกิน 7 วันที่ดำเนินการอยู่ ในเรื่องการขยายเขตขอแจ้ง
สมาชิกฯ ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านด้วยให้บรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย เวลาทำ
โครงการก็จะต้องเอามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และนำมาเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลครับ  

- ในส่วนของปัทมาฟาร์ม มีประชาชนเข้าออกเพ่ิมขึ้นฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ช่วยแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านนำเข้าแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยครับ 

นายไพโรจน์ สมศรี  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - เรียนประธานสภาเทศบาล ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายการโยธาครับ ไม่ว่าจะดำเนินการเรื่อง 

อะไร สภาเทศบาลแห่งนี้ ไม่เคยขัดยกมือให้ทุกโครงการเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้อง
ประชาชน ต้องขอบคุณทุกท่านครับ   

นายพิภพ ชมสวนสวรรค์ - เรียนประธานสภาเทศบาล มีเรื่องไฟฟ้าจะแจ้งให้ทราบอีกเรื่องครบัขอขยายเขตไฟฟ้า 
หน.ฝ่ายการโยธา สาธารณะส่วนตัว ให้ไปแจ้งที่การไฟฟ้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านเทศบาลครับ การไฟฟ้าจะ

อุดหนุนให้ครัวเรือนละ 70,000 บาท 
นายไพโรจน์  สมศรีฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - มีราษฎรบ้านไผ่วงศ์อยู่จำนวน 5-6 หลัง มีเสาไฟบังถนนต้องการเอาเสาสลิงออก ผม

ได้แจ้งแล้วว่าเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางระกำ มีวิธีการไหนจะ
ช่วยชาวบ้านได้บ้าง และผมจะออกไปสำรวจและส่งภาพถ่ายมาให้ดูครับ 

นายชัยวัฒน์ แป้นน้อย 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 - เรียนประธานสภาเทศบาล ทางระบายน้ำหน้าค่าย ตชด. 31 เส้นชลประทาน ขณะนี้มี

การปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างบ้านพัก ได้ดำเนินการสร้างคันกั้นน้ำ หากฝนตกลงมาจะ
ทำให้ เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง หากเราไม่รีบดำเนินการลอกคลองชลประทาน ท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ได้ประสานไปแล้ว ช่วงนี้ให้รีบดำเนินการก่อนที่ฝนจะมาครับ 

นายกเทศมนตรีฯ - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องนี้เทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่งหนังสือไปยัง
ชลประทานเรียบร้อยแล้วครับ และจะติดตามให้ครับและขอเครื่องจักรกลเพ่ือมาขุดลอก
คลอง ได้ดำเนินการส่งหนังสือเรียบร้อยครับ 
- ไดร้ับการประสานจากหน้าห้องนายอำเภอเมืองพิษณุโลก ว่านายอำเภอจะมาพบปะ 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในวันที่ 7 
มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ช่วงเช้าจะไปตำบลท่าโพธิ์ วัดพริก ช่วงบ่ายก็จะ
มาพบปะพวกเรา ส่วนเรื่องสถานที่ต้อนรับจะให้ปรึกษาหารือกันว่าจะใช้สถานที่ใด
ในการต้อนรับ และจะมีหนังสือเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลร่วมต้อนรับต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาล - มีผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุมอีกหรือไมค่รบั 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 



 
 
ประธานสภาเทศบาล -หากไม่มี และในวันนี้กระผมต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิด

การประชุมครับ  
ปิดประชุม   เวลา  15.00  น. 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………………ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                     (นางมยุรี  รกันาค) 
           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าทอง 
 
 
  
          ลงชื่อ…………………………………………… ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายอร  ช่วงสิงห์) 
              ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าทอง 

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบบันี ้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทอง ได้ตรวจแล้วเมื่อ
วันที่ 7  มีนาคม  พ.ศ. 2565 เวลา  14.00 น. 
 
 

ลงชื่อ ร.ต.อ.……………………………………………ประธานกรรมการ 
                                                       (ภาณุพงศ ์ คุ้มภัย) 

  
 

                                             ลงชื่อ…… ……….………………………………กรรมการ 
                                                             (นางอรอินท ์ บัวคำ) 

  
 

                                             ลงชื่อ…………….………………………………กรรมการและเลขานุการ 
                                                           (นายไพโรจน์  สมศรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


